

# SSTเดินเกมสวมธุรกิจใหม่ กินรวบมาร์จิน-งบบพลิกบวก

## ● ปูพรมเขย่าฐานรายได้โตก้าวกระโดด

**ทินหุ้น** - วงการซี SST ชุมศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ 1-2 ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ย้ำเป็นธุรกิจที่ให้มาร์จินสูง หวังเขย่าฐานรายได้โตกระโดด เชื่อได้ซื้อสรุปในไม่ช้า จับตางบทั้งปีพลิกบวก ปักธงรายได้โต 10-15% รับทรัพย์ต้น MM เข้าเทรด แฉม “ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” โตฉลุย ส่วน “ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ” ล่อทุ้มงบบผูกคลังสินค้าที่ 4 ร้องรับความต้องการพุ่ง →→→ **อ่านหน้า 2**

**SST** (ต่อจากหน้า 1)

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ “หนังสือพิมพ์รายวันทินหุ้น” ว่า ขณะนี้ “บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST” อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนธุรกิจใหม่ฯ 1-2 ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้มาร์จินสูง คาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ไม่ช้านัก ซึ่งการลงทุนครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างฐานรายได้ให้กว้างขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ด้วย

ล่าสุดสัดส่วนรายได้ SST แบ่งเป็น “ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” คิดเป็นสัดส่วน 81% ของรายได้รวม ดำเนินการโดย “บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM” (SST ถือหุ้น 64.27%) ผ่านแบรนด์อาหารชั้นนำต่างๆ ได้แก่ Au Bon Pain, Dunkin Donuts, Baskin Robins Greyhound cafe “ธุรกิจคลังสินค้า

และท่าเทียบเรือ” คิดเป็นสัดส่วน 10% ของรายได้รวม ดำเนินการโดย “บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด (SST ถือหุ้น 100%) และ “ธุรกิจเรือสำเภาเรือรูป” คิดเป็นสัดส่วน 5% ของรายได้รวมผ่าน “บริษัท เกรย์ฮาวด์ จำกัด” แมร์ด Greyhound และ Playhound

### ● สิ้นผลงานพลิกบวก

ส่วนทิศทางการธุรกิจปี 2560 มั่นใจผลประกอบการจะพลิกบวก และตั้งเป้ารายได้เติบโตแบบ Conservative ที่ 10-15% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ขาดทุนสุทธิ 139.59 ล้านบาท และรายได้รวมที่ 3.34 พันล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการนำ MM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ทำให้สามารถนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยทั้งหมดที่ชื่ออยู่กว่า 1 พันล้านบาท และจะช่วยทำให้ทาง SST สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ราว 40-50 ล้านบาท

อีกทั้ง “ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” มียอดขายเติบโตขึ้นต่อเนื่อง จากการขยายสาขาในประเทศ รวมถึงได้รับอานิสงส์การบริโภคในประเทศที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นด้วย ส่วน “ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ” นั้น ปัจจุบันมีฐานลูกค้าใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ประกอบกับในปี 2560 บริษัทจะพิจารณาแนวทางการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย จากปัจจุบันสินค้าที่ผู้เช่านำมาเก็บ ได้แก่ เบียร์มันส์ปะหลัง ข้าวสาลี เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหาร รongเท้า อุปกรณ์สำนักงาน สิ่งพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้เช่าที่นำคลังสินค้าและท่าเทียบเรือเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย

### ● ทุ้มงบบขยายคลังสินค้า

พร้อมกันนั้น “ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ” บริษัทจะพิจารณาทุ้มงบลงทุน เพื่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ที่ 4 เมื่อความต้องการของตลาดมีเพิ่มขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจเอื้ออำนวยต่อการขยายธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเปล่าในมือแล้ว 17 ไร่ ซึ่งติดกับคลังสินค้าที่ 2 และ 3 ทำให้บริษัทสามารถขยายคลังสินค้าที่ 4 ได้ทันที โดยปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้า 3 แห่ง ตั้งอยู่ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง “คลังสินค้าที่ 1” ประกอบด้วยคลังสินค้าจำนวน 28 หลัง บรรจุสินค้าได้ประมาณ 210,000 เมตริกตัน ท่าเทียบเรือ 2 ท่า ที่พักสินค้าความจุประมาณ 12,000 เมตริกตัน ที่จอดรถบรรทุก 150 คัน

ส่วน “คลังสินค้าที่ 2” คลังสินค้าจำนวน 4 หลัง ความจุสินค้าประมาณ 35,325 เมตริกตัน คลังเอกสาร 10 หลัง รวมพื้นที่ 17,463 ตารางเมตร ที่จอดรถบรรทุก 100 คัน และ “คลังสินค้าที่ 3” คลังเก็บเอกสาร 7 หลัง รวมพื้นที่ 12,709 ตารางเมตร คลังเก็บเอกสารห้องมันคง จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบคลังสินค้าอัตโนมัติพื้นที่ 1,445 ตารางเมตร ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคารพื้นที่ 165 ตารางเมตร

นางสาวศศิมา หัตถกิจนิกร นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น SST ในช่วงนี้มักลงทุนสามารถเข้า “เก็บกำไร” ได้ โดยฝ่ายวิจัยประเมินแนวต้านไว้ที่ 13.20 บาท ส่วนแนวรับที่ 12 บาท